

Số: /BC-BCĐ

Cao Lộc, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết công tác Phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 (Thời gian từ 15/12/2023 đến 31/5/2024)

Thực hiện Công văn số 2887/BCĐ-CAT ngày 31/5/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Báo cáo sơ kết công tác Phòng, chống ma túy (PCMT) 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 (thời gian từ 15/12/2023 đến 31/05/2024). Căn cứ đặc điểm, tình hình địa bàn và kết quả các mặt công tác đã triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCMT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH

1. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy

Trên địa bàn huyện Cao Lộc, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn ra phức tạp, có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động, các đối tượng hoạt động tinh vi, khép kín, sẵn sàng manh động sử dụng vũ khí chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh bắt giữ của các lực lượng chức năng; hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn 02 thị trấn và khu vực các xã giáp ranh biên giới vẫn diễn ra, qua rà soát trên địa bàn hiện còn 01 điểm phức tạp về ma túy, 01 điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy và 08 đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng. Do đó, cần có biện pháp đấu tranh quyết liệt lâu dài, sự phối hợp của các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, từng bước đẩy lùi, hạn chế nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

2. Tình hình người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy

Từ khi triển khai Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đến nay, về cơ bản các lực lượng chuyên trách đã thực hiện tốt các nội dung đề ra trong Kế hoạch phòng, chống ma túy trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy. Tất cả số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn đều được lập hồ sơ quản lý chặt chẽ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Công tác rà soát, thông kê số liệu và cập nhật danh sách người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy lên phần mềm Quản lý đối tượng theo chức năng của Công an cấp xã, thị trấn trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đã được thực hiện khẩn trương, kịp thời.

3. Tình hình trồng trái phép cây có chứa chất ma túy

Trên địa bàn huyện Cao Lộc, tình trạng trồng trái phép cây có chứa chất ma túy (*chủ yếu là cây thuốc phiện*) diễn ra tại 10/22 xã, thị trấn. Người dân lợi dụng vùng núi cao, rừng sâu, nơi hẻo lánh hoặc khu vực nội địa để trồng cây có chứa chất ma túy đan xen với các loại cây trong vườn nhà ở những khu đất kín đáo hoặc trồng trên ban công, sân thượng dưới vỏ bọc “trồng hoa”, “trồng rau sạch” với mục đích sử dụng làm thực phẩm, “ngâm rượu” làm thuốc chữa bệnh hoặc để bán kiếm lời. Bằng phương thức, thủ đoạn trên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và không cho người lạ đến gần, khi phát hiện có dấu hiệu của lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng nhanh chóng phá dỡ, phi tang để tránh sự phát hiện cũng như xử lý của lực lượng chức năng.

4. Tình hình xã, thị trấn có/không có tệ nạn ma túy

Trên địa bàn huyện có 22 xã, thị trấn, trong đó:

- 03/22 xã không có ma túy (*chiếm tỷ lệ 13,6%*), gồm các xã: Công Sơn, Mẫu Sơn, Hải Yến;

- 19/22 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy (*chiếm tỷ lệ 86,4%*), gồm: Thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng và các xã: Thạch Đạn, Thanh Lò, Lộc Yên, Phú Xá, Bình Trung, Xuân Long, Tân Thành, Thụy Hùng, Hoà Cư, Hồng Phong, Yên Trạch, Cao Lâu, Xuất Lễ, Tân Liên, Gia Cát, Bảo Lâm, Hợp Thành.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TÚY

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện

Ban chỉ đạo 138 huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy gắn với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tại địa phương, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nhằm đẩy lùi các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ma túy.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống ma túy như Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Sau khi triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết; Chương trình Phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030 của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Ban Chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc xác định việc triển khai các văn bản trên trong công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ thiết thực hàng đầu và được xác định là nền tảng định hướng cho công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện. Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2024 (*từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/5/2024*) Ban chỉ đạo 138 của UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy trong đó nòng cốt là lực lượng Công an huyện Cao Lộc làm tốt công tác tham mưu, thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân, học sinh các nhà trường về

tác hại và cách phòng chống ma túy, nâng cao ý thức cảnh giác và tố giác các đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và những nội dung mới của Luật phòng, chống ma túy. Đồng thời giao Công an huyện Cao Lộc tham mưu, xây dựng các kế hoạch; các công văn, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn như: Kế hoạch số 76/KH-BCĐ ngày 28/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2024; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND huyện Cao Lộc về việc Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 150-NQ/HU ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/5/2024 của UBND huyện Cao Lộc về việc Triển khai Chương trình Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030.

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy tại cộng đồng dân cư; tuyên truyền vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tích cực tham gia, phát hiện, tố giác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức cho Nhân dân ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy, không tham gia vận chuyển, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, phối hợp giáo dục quản lý người cai nghiện tại cộng đồng.

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy: Hiện nay, hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy trên địa bàn ngày càng diễn biến phức tạp, để góp phần làm tốt công tác phòng, chống ma túy, trong 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Tổ tuyên truyền, vận động xoá bỏ cây có chứa chất ma túy” ở xã Hải Yến và xã Gia Cát trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy tại cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy

- **Công tác điều tra, xử lý tội phạm về ma túy:** Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/5/2024, Công an huyện đã bắt giữ 14 vụ 16 đối tượng (*Giảm 06 vụ, 09 đối tượng - so với cùng kỳ năm 2023*). Trong đó tiếp nhận 01 vụ, 02 đối tượng từ Đoàn Biên phòng Ba Sơn; 01 vụ 01 đối tượng từ Đoàn Biên phòng Hữu Nghị. Công an huyện đã khởi tố và điều tra 11 vụ, 12 bị can (*03 vụ 04 bị can chuyển PC04 để khởi tố và điều tra theo thẩm quyền*). Tang vật thu giữ: 5,524 gam Heroine; 2,718 gam Methamphetamine (*Trong đó có 10 viên ma túy tổng hợp*); 03 xe máy; 01 xe điện; 06 điện thoại di động; 3.510.000 đồng và các đồ vật tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Kết quả: Đã tiến hành chuyển hồ sơ đề nghị VKSND huyện Cao Lộc truy tố

06 vụ, 07 bị can; chuyển 05 vụ, 06 bị can đến Phòng PC04 - Công an tỉnh Lạng Sơn. Hiện đang tiến hành điều tra 03 vụ 03 bị can.

Về cơ cấu khởi tố:

+ Tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (**Điều 249**): 09 vụ (*chiếm tỷ lệ 64,3%*), 10 bị can (*Chiếm tỷ lệ 62,5%*);

+ Tội Mua bán trái phép chất ma túy (**Điều 251**): 05 vụ (*chiếm tỷ lệ 35,7%*), 6 bị can (*Chiếm tỷ lệ 37,5%*).

- **Công tác xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến ma túy:** Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/5/2024, Công an huyện Cao Lộc đã tiến hành lập hồ sơ Xử phạt vi phạm hành chính 08 vụ, 09 đối tượng với tổng số tiền phạt là 26.500.000 đồng, Trong đó:

+ 01 vụ 02 đối tượng về hành vi *Tàng trữ trái phép chất ma túy* với tổng số tiền phạt là 7.000.000 đồng, Tang vật thu giữ: 72,85 gam cần sa;

+ 01 vụ 01 đối tượng về hành vi *Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ Karaoke để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực do mình quản lý* với tổng số tiền phạt là 15.000.000 đồng;

+ 06 vụ 06 đối tượng về hành vi *Sử dụng trái phép chất ma túy* với tổng số tiền phạt là 4.500.000 đồng.

4. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Ban Chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-BCĐ ngày 28/02/2024 về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2024 nhằm đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được thống nhất trên cơ sở chức năng của từng ngành, lĩnh vực được phân công. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành liên quan trong phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tránh những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để tội phạm lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật. Qua rà soát trên địa bàn có 01 Công ty sử dụng hóa chất công nghiệp là tiền chất ma túy (*Công ty Kim Đạt*); 03 điểm cấp phát thuốc Methadone.

Về việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, trên địa bàn huyện hiện có 01 cơ quan có liên quan đến hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy đó là Trung tâm y tế huyện Cao Lộc. Hiện Trung tâm y tế huyện đang triển khai có hiệu quả chương trình điều trị thay thế dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Chương trình đang cai nghiện cho nhiều trường hợp ở địa bàn và địa phương khác làm giảm tình trạng sử dụng, nghiện ma túy. Trung tâm y tế huyện Cao Lộc là đơn vị duy nhất trên địa bàn huyện quản lý, sử dụng thành phẩm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Quá trình quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Bộ Y tế, chưa phát hiện vi phạm. Trên địa bàn huyện hiện tại không có doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

Số vụ vi phạm (*hành chính, hình sự*) đã phát hiện trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy: Không có.

Trước tình hình kinh tế hội nhập, những trào lưu và nhu cầu sử dụng ma túy của thanh thiếu niên gia tăng là yếu tố đem lại nguồn thu nhập lớn khiến ngày càng nhiều đối tượng phạm tội về ma túy. Trước khi Luật phòng chống ma túy năm 2021 được ban hành, công tác kiểm soát tiền chất công nghiệp trong nội địa đến sản phẩm cuối cùng còn nhiều khó khăn. Hiện tại mới chỉ kiểm soát ở khâu xuất, nhập khẩu, chưa chú ý kiểm soát hoạt động sản xuất, bảo quản, tồn trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng. Còn tình trạng các doanh nghiệp nhập khẩu xin cấp phép nhiều nhưng số lượng thực nhập lại ít, gây ra số liệu ảo; nhiều doanh nghiệp không khai báo đầy đủ thông tin về tiền chất khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hoặc sau khi nhập chưa có báo cáo về tình hình mua bán, sản xuất, phân phối, sử dụng, tồn trữ... gây khó khăn trong công tác theo dõi, kiểm soát và quản lý.

5. Công tác phòng, chống cây có chứa chất ma túy

Ban Chỉ đạo 138 huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng cơ sở đặc biệt là các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng cây chứa chất ma túy; nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/5/2024, đã tổ chức rà soát, phát hiện 07 vụ, 07 đối tượng (*giảm 05 vụ, 05 đối tượng - so với cùng kỳ năm 2023*) trồng cây có chứa chất ma túy, đã phá nhổ 1402 cây thuốc phiện, 02 cây cần sa; Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 07 vụ, 07 đối tượng với tổng số tiền phạt 52.500.000 đồng.

6. Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

Công tác rà soát, thống kê số liệu liên quan đến ma túy cũng như công tác cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai cũng đạt hiệu quả cao hơn. Công tác cập nhật danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy lên phần mềm Quản lý đối tượng theo chức năng của Công an cấp xã trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đã được thực hiện khẩn trương, kịp thời, trong đó:

- Tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/5/2024 là: 52 người (*giảm 106 người so với cùng kỳ năm 2023, do: người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là người nghiện ma túy; bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; vi phạm pháp luật bị ra quyết định chấm dứt quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và áp dụng các biện pháp quản lý khác; bị tạm giam, tạm giữ hoặc đi chấp hành án phạt tù*).

- Tổng số nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/5/2024 là: 125 người đang tham gia điều trị Methadone tại các cơ sở điều trị trên địa bàn huyện (*giảm 10 người so với cùng kỳ năm 2023, do: người nghiện vi phạm quy định điều trị Methadone bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện vi phạm pháp luật bị bắt tạm giam hoặc đi chấp hành án phạt tù...*).

- Công tác chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu về công tác cai nghiện: Ngay từ đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã tích cực chỉ đạo các lực lượng Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện và Phòng lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tăng cường

công tác phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện trên địa bàn, tính đến ngày 31/5/2024 đã thực hiện được 10 chỉ tiêu về lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

- Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy được quan tâm triển khai thực hiện. Người sau cai nghiện ma túy khi trở về địa phương được chính quyền địa phương và gia đình quản lý giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng. Với phương pháp quản lý, giáo dục, phân công trách nhiệm cụ thể như: Lực lượng Công an đưa vào diện quản lý, các tổ chức đoàn thể, tổ dân cư và gia đình tiếp tục quan tâm trong việc giáo dục, giúp đỡ người nghiện, qua đó phòng ngừa các trường hợp có nguy cơ tái nghiện cao và tránh xa tệ nạn ma túy. Hiện Công an huyện Cao Lộc đã lập hồ sơ quản lý 46 người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc và trở về địa phương nơi cư trú. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Các cơ sở vật chất, các trung tâm dạy nghề, hỗ trợ việc làm, vay vốn, các hoạt động xã hội và nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương đối với người bị quản lý sau cai nghiện ma túy còn nhiều hạn chế. Do đó số người nghiện được dạy nghề, tạo việc làm sau cai nghiện còn quá ít, thiếu cơ hội và điều kiện thuận lợi cho họ hòa nhập cộng đồng ... Vì thế mà tỷ lệ tái nghiện chiếm tỷ lệ rất cao.

7. Công tác hợp tác quốc tế phòng, chống ma túy

Cao Lộc là huyện biên giới với 20 xã, 02 thị trấn; trong đó có 05 xã, 01 thị trấn giáp với thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; có cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng, với các tuyến quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B chạy qua và nhiều đường mòn qua lại biên giới giữa hai nước Việt - Trung. Huyện Cao Lộc có nhiều điều kiện để phát triển về mọi mặt, là nơi giao lưu kinh tế, thương mại và đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó, các loại tội phạm về ma túy cũng lợi dụng vị trí, địa hình để tổ chức các hoạt động phạm tội.

Việt Nam không phải là nước sản xuất ma túy, nguồn ma túy thâm lậu vào địa bàn chủ yếu qua tuyến đường bộ Biên giới Trung Quốc - Việt Nam, trong đó huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được đánh giá là tuyến trọng điểm, phức tạp về tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Các loại ma túy được thâm lậu vào địa phương chủ yếu là heroine, ma túy tổng hợp Methamphetamine, Ketamine, MDMA... Ban Chỉ đạo 138 huyện đã giao cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, trong đó cơ quan thường trực là Công an huyện Cao Lộc đã thực hiện công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. Công an huyện Cao Lộc đã có một số hoạt động phối hợp với Công an Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chủ động nắm chắc tình hình và bám sát nội dung các văn bản, thỏa thuận về hợp tác về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc để trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý các vụ án ma túy có liên quan đến hai bên biên giới và truy bắt các đối tượng phạm tội ma túy bỏ trốn. Tuy nhiên do một số nguyên nhân cả chủ quan và khách quan nên hiệu quả còn hạn chế.

8. Việc bố trí nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống ma túy

Tập trung nguồn lực, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy như: Công an huyện, các Đoàn Biên phòng trên địa bàn huyện tăng cường tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đặc biệt là các tuyến biên giới. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên

tuyên biên giới, đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn và các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nhỏ lẻ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo 138 huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn. Công an huyện phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu, hướng dẫn và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, quyết liệt có hiệu quả đối với tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ khi triển khai Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đến nay, về cơ bản các lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy đã thực hiện tốt các nội dung đề ra trong Kế hoạch phòng, chống ma túy áp dụng vào đời sống và trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Công tác rà soát, thống kê số liệu liên quan đến ma túy cũng như công tác cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai đạt hiệu quả cao hơn. Công tác cập nhật danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy lên phần mềm Quản lý đối tượng theo chức năng của Công an cấp xã trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được thực hiện khẩn trương, kịp thời.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; khó khăn, vướng mắc

Ma túy thâm lậu từ nước ngoài vào trong nước, trong đó có hoạt động trung chuyển qua địa bàn huyện Cao Lộc, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, gây rối loạn tâm thần, khó kiểm soát; việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh niên, thiếu niên tăng nhanh, song chưa có giải pháp hiệu quả để khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi.

Việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy qua hoạt động xuất, nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực y dược, công nghiệp, hóa chất, thức ăn chăn nuôi... Công tác kiểm soát tiền chất, thuốc hương thần, thuốc gây nghiện, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong hoạt động mua bán đến sản phẩm cuối cùng còn nhiều khó khăn, vì đối với các đơn vị nhập khẩu về để kinh doanh thì không chỉ bán lại cho các đối tượng trực tiếp sử dụng mà còn bán cho nhiều đối tượng kinh doanh khác, các đơn vị này lại bán cho các đối tượng khác tạo thành nhiều khâu trung chuyển phức tạp. Việc kiểm soát đối với nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hương thần và tiền chất dùng làm thuốc chưa được thực hiện. Công tác phối hợp với Trung tâm y tế huyện, các trung tâm cấp phát điều trị Methadone chủ yếu dừng ở việc rà soát người nghiện, các đối tượng đang điều trị cai nghiện bằng biện pháp khác.

Trách nhiệm của một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống ma túy chưa cao; việc chấp hành chế độ báo cáo của một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm túc; công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng

ngừa xã hội chưa tương xứng với yêu cầu thực trạng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy.

Công tác đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn gặp một số khó khăn như: không nhận được sự phối hợp từ gia đình người nghiện; một số đối tượng nghiện sẽ bỏ trốn khi biết mình bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Hiện nay đội ngũ công tác xã hội tự nguyện hỗ trợ để giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng chưa được tập huấn; chưa có điểm tư vấn, cũng như cơ sở cai nghiện tự nguyện ở địa phương, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu cho người nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Cây thuốc phiện, cây cần sa khi thu giữ từ các vụ việc vi phạm rất khó bảo quản tại Công an huyện vì không được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn để bảo quản tang vật là các cây thực vật. Quá trình giám định chất ma túy trong các cây thuốc phiện, cây cần sa còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về cơ sở vật chất giám định và nguồn kinh phí giám định (*các cây non còn nhỏ khi trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn chưa đủ điều kiện để giám định nên phải trưng cầu giám định tại Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an*).

*** Nguyên nhân hạn chế, khó khăn, vướng mắc**

Công tác phối hợp giữa các lực lượng như Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Y tế... trên địa bàn còn chưa thực sự đồng bộ; có lúc thông tin trao đổi còn hạn chế, chưa kịp thời do vậy gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án theo quy định cũng như công tác xác định tình trạng nghiện và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Công tác trao đổi thông tin về tội phạm ma túy với phía Trung Quốc chưa đạt hiệu quả do chậm hoặc không có thông tin phản hồi, do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu phối hợp.

Một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn vẫn còn cho rằng công tác đấu tranh phòng, chống ma túy chỉ là của lực lượng Công an nên chưa coi trọng công tác phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Công an tỉnh tiếp tục mở các lớp tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ cho các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy để đáp ứng với những thay đổi trong tình hình mới.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Với tính chất địa bàn và xu thế phát triển năm 2024, tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và địa bàn huyện Cao Lộc nói riêng tình hình tội phạm về ma túy tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy có sự liên kết với đối tượng trong và ngoài tỉnh, hình thành các hoạt động móc nối, dẫn dắt, hoạt động mua bán ma túy theo hình thức boongke và lợi dụng những nơi vắng vẻ, địa hình hiểm trở

như đồi núi... để hoạt động. Trong thời gian tới một số đối tượng sẽ thực hiện các hành vi phạm tội gây mất ANTT trên các địa bàn, trong đó một số xã, thị trấn trọng điểm về ma túy như: TT. Cao Lộc, TT. Đồng Đăng, các xã Hợp Thành, Cao Lâu, Xuất Lễ, Thụy Hùng.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông mạng internet đang được phủ sóng mạnh mẽ, việc trao đổi thông tin, liên lạc được thuận tiện đặc biệt là thông qua các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Viber, Zalo, Telegram, Wechat, Tiktok... Với tình hình trên, một số các đối tượng trên địa bàn huyện Cao Lộc đã, đang và sẽ lợi dụng sự thuận tiện của mạng xã hội để gia tăng sử dụng các thiết bị công nghệ có kết nối mạng nhằm quảng cáo, tuyên truyền sai sự thật về ma túy, thậm trí lập ra các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội để trao đổi, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, các chất gây nghiện, chất hướng thần tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

- Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 14/7/2019 và Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/8/2017 về thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết; Chương trình Phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030 của Chính phủ và Kế hoạch số 36 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp để huy động các cấp, ngành và toàn nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, tạo phong trào sâu rộng, có hiệu quả trên địa bàn; tập trung làm tốt công tác quản lý nắm tình hình địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý giúp đỡ người nghiện sau cai; tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. Chú trọng công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy không để xảy ra thất thoát, tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, học sinh các nhà trường về tác hại và cách phòng chống ma túy, nâng cao ý thức cảnh giác và tố giác các đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và những nội dung mới của Luật phòng, chống ma túy 2021.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy

Tăng cường chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đấu tranh quyết liệt với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy đặc biệt là các tuyến biên giới; tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng nhằm phát hiện, đấu tranh, triệt xóa kịp thời các điểm phức tạp về ma túy và các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ. Khi phát hiện các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên xã, liên huyện, liên tỉnh, xuyên quốc gia phải khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp đấu tranh bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Phương án, kế hoạch nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, nhất là lợi dụng không gian mạng phạm tội. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách PCMT; tổ chức giao ban, trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh chuyên án chung đảm bảo đồng bộ, liên hoàn. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với dịch vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán Bar... không để tội phạm, tệ nạn ma túy lợi dụng hoạt động.

4. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, công tác quản lý và kiểm soát tiền chất ma túy

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trọng tâm là Kế hoạch số 76/KH-BCĐ ngày 28/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2024. Đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý nhà nước và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện trong phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện Cao Lộc. Chỉ đạo, triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiến hành phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động xuất, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tồn trữ chất ma túy, thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, tiền chất, hóa chất công nghiệp trong lĩnh vực y tế và công nghiệp trên địa bàn, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Công tác phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả và thiết thực.

5. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch điều trị cho người nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, đánh giá hiệu quả thực sự điều trị bằng phương pháp này; ứng dụng các phương pháp y học để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, cắt cơn nghiện ma túy. Chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy tích cực giúp đỡ, quản lý chặt chẽ người sau cai nghiện ma túy khi trở về địa phương được tái hòa nhập cộng đồng, được vay vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm ổn định.... Qua đó phòng ngừa các trường hợp có nguy cơ tái nghiện và tránh xa tệ nạn ma túy.

6. Công tác phòng, chống việc trồng cây có chứa chất ma túy

Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo 138 các xã, thị trấn tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; những hậu quả, trách nhiệm pháp lý khi thực hiện hành vi trồng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép cây có chứa chất ma túy theo Bộ luật Hình sự; Luật Phòng, chống ma túy 2021... Phát huy hiệu quả mô hình “*Tổ tuyên truyền, vận động xóa bỏ cây có chứa chất ma túy*” tại các thôn bản, khối phố; kịp thời tố giác với lực lượng chức năng khi phát hiện đối tượng chuẩn bị gieo trồng, thu gom, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng cây có chứa chất ma túy.

Chủ động nắm tình hình, tiến hành rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm đối với hành vi trồng, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép cây có chứa chất ma túy, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự nhằm tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung. Khuyến khích Công an các xã, thị trấn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc, tránh để xảy ra trường hợp “*vô chủ*”.

7. Công tác xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy

Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy gắn với tổ chức hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng các cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*”, “*Tháng hành động phòng, chống ma túy*”, “*Ngày toàn dân phòng, chống ma túy*” và “*Ngày quốc tế phòng, chống ma túy*” trên địa bàn toàn huyện. Gắn công tác phòng, chống ma túy với phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

8. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

Tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác với cơ quan phòng, chống tội phạm và ma túy của thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc; chủ động nắm chắc tình hình và bám sát nội dung các văn bản, thỏa thuận về hợp tác về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc để trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xử lý các vụ án ma túy có liên quan đến hai bên biên giới và truy bắt các đối tượng phạm tội ma túy bỏ trốn.

Ban chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc trân trọng báo cáo Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổng hợp, báo cáo chung./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo 138 tỉnh;
- Phòng PC04 - CAT;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- BCĐ 138 huyện;
- UBMTTQ, các phòng, ban, đoàn thể huyện;
- C,PCVP HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

(Báo cáo)

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Duy Anh